

เทคโนโลยี ชาวบ้าน

TechnologyChaoBan

Circulation: 150,000

Ad Rate: (FC) 35,000(BW) 25,000

Section: -/-

วันที่: พุธ 1 - อังคาร 14 มกราคม 2563

ปีที่: 32

ฉบับที่: 710

หน้า: 43(เต็มหน้า)

จำนวนหน้า: 1

ADValue: (B/W) 25,000

(FC) 35,000

PRValue(x3): (B/W) 75,000

(FC) 105,000

หัวข้อข่าว: "วันยางพารา 2563 : บึงกาฬโมเดล 2020" มหกรรมยางพารายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

ยางพารา ถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญกับจังหวัดบึงกาฬ ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ อันส่งผลต่อการเติบโตของเมืองเป็นอย่างมาก

ทุกปี จังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานราชการ และเอกชน กำหนดจัดงานวันยางพาราบึงกาฬ มหกรรมยางพารายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และเป็นงานประจำที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ โดยปีนี้ "วันยางพาราบึงกาฬ 2563" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แนวคิด "บึงกาฬโมเดล 2020" ต้นแบบความสำเร็จของการแก้ปัญหา และการพัฒนายางพาราระดับประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการความรู้ และนวัตกรรมด้านยางพารามาจัดแสดงมากมาย อาทิ นวัตกรรมและงานวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การยาง



เอ็มโอยู ซีอีโอมอนและทีนอยยางพารา

"วันยางพารา 2563 : บึงกาฬโมเดล 2020" มหกรรมยางพารายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน



นายจรินทร์ ลิกษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงาน

แห่งประเทศไทย (กยท) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมยางจากประเทศจีน ซึ่งล้วน



เด็ก ร่วมแข่งขันตอบปัญหายางพาราชิงทุนการศึกษา จากกฤษฎีกาแห่งประเทศไทย



เรียนรู้เรื่องยางพารา ผ่านกิจกรรมถุงมือหัตถิ์กับเอ็มโอยู



ดร.พีระพันธ์ แดงกันท์ จาก มจพ. มาอธิบาคคความรู็เรื่องยางพารา



แข่งตีบมัด



อ.ก.ส. เพื่อนเกษตรกร ร่วมออกบูธในงาน



หุ่นยางพาราเด็กที่คิดประดิษฐ์ของกรมชลประทาน



หมอนยางพาราจากประเทศไทย



แข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ประเทศไทย

เป็นการนำผลงานวิจัยมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แกยางพารา ซึ่งได้รับคำชมจากผู้ร่วมงาน

ในช่วงการจัดงาน มีการเปิดโรงงานผลิตหมอนยางพารา ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการนำยางมาแปรรูปให้เกิดการค้าการลงทุนในพื้นที่ และมีการเซ็นเอ็มโอยูซื้อขายหมอน และทีนอยยางพารา ระหว่างชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จำกัด กับบริษัท สุวรรณไทย จำกัด โดยมีนายจรินทร์ ลิกษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพิงิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ นายณิพนธ์ คนขยัน นาย อภจ. เป็นสักขีพยาน รวมถึงการเซ็นเอ็มโอยูว่าด้วยการสนับสนุนสื่อการเรียน

การสอน วัสดุการศึกษาที่ผลิตจากยางพารา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ กับท้องถิ่นและสถานศึกษาจาก 8 อำเภอ ในจังหวัดบึงกาฬ ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งชาวมึงกาฬ และประเทศไทย ที่จะมีส่วนช่วยในการขยายสต็อกยาง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงาน มีหน่วยงานราชการของจังหวัดได้เข้าร่วมโชว์ผลงาน หลากหลายหน่วยงาน อาทิ หอการค้าจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด แขวงกรมทางจังหวัด ซึ่งมีส่วนเสริมสร้างความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดอีกด้วย

